

Source :

เนาน้ำ

59460826

Date :

10 ต.ค. 2559

Page :

11

No :

ก่อนกำหนดมาตรฐานการผลิตร่น้ำตาล

11

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆ นี้ กอน. ได้เห็นชอบกำหนดประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตของโรงงานทุกแห่ง ต้องผลิตน้ำตาลมาตรฐานที่ 94 Net Titre ต่อตันอ้อย ที่มาตรฐาน 10 ซีซีเอส ได้ไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม (กก.) โดยให้มีผลตั้งแต่ฤดูกาลผลิตปี 2559/60 เป็นต้นไป

“ก่อนหน้านี้นี้เคยกำหนดประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตของโรงงานเมื่อฤดูกาลผลิตปี 2549/50 แต่ต่อมาได้ประกาศยกเลิกเนื่องจากความไม่พร้อมของส่วนที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ส่วนของอ้อย ได้มีการกำหนดการตรวจสอบมาตรฐาน มาตรการจูงใจ และลงโทษที่มีแนวทางปฏิบัติชัดเจนแล้ว” แหล่งข่าว กล่าว

ทั้งนี้การกำหนดประสิทธิภาพมาตรฐานการผลิตของโรงงาน

และคุณภาพมาตรฐานอ้อยเพื่อใช้ประกอบการแบ่งเขตค่านวมราคาอ้อยทั้งระบบทั่วประเทศ โดยโรงงานใดมีค่าประสิทธิภาพการผลิตต่ำกว่าที่กำหนด ให้ชาวไร้อ้อยหรือโรงงานในเขตค่านวมราคาอ้อยเดียวกันสามารถใช้เป็นเงื่อนไขในการแบ่งแยกเขตค่านวมราคาอ้อย หรือขอให้ชดเชยผลผลิตน้ำตาลตามมาตรฐานประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานได้

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดการโต้แย้งการคำนวณค่าประสิทธิภาพการผลิตของโรงงาน ระหว่างโรงงานกับชาวไร่ เห็นควรกำหนดให้โรงงานน้ำตาลทุกโรง ต้องทำการหาค่าสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อย เพื่อให้ได้น้ำหนักอ้อยที่แท้จริง แล้วนำไปหักออกจากน้ำหนักอ้อยทั้งหมดที่เข้าหีบ ก่อนนำไปคำนวณค่าประสิทธิภาพของโรงงาน โดยให้เวลา 3 ระยะ โดยระยะที่ 3 ฤดูกาลผลิตปี 2562/63 เป็นต้นไป โรงงานทุกแห่งต้องทำการหาค่าสิ่งปนเปื้อนที่ติดมากับอ้อยเป็นรายคันรูด ได้ทุกคันรูด โดยหาเปอร์เซ็นต์สิ่งปนเปื้อนจากเครื่องวัด Core Sampling และ

NIRS (Near Infrared Spectroscopy)

เป็นต้น

แหล่งข่าว กล่าวว่า 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้มีข้อเสนอ เช่น หากโรงงานน้ำตาลทรายได้สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ควรได้รับผลประโยชน์จากผลผลิตจากน้ำตาลส่วนเกินเป็นการตอบแทน ขณะเดียวกันการวัดสิ่งปนเปื้อนในอ้อย ควรใช้เครื่องมือที่สามารถวัดแยกสิ่งปนเปื้อนเป็นรายคันรูดได้อย่างชัดเจน โดยให้ระบบเป็นผู้รับค่าใช้จ่ายส่วนนี้

นอกจากนี้เพื่อสนับสนุนโรงงานที่ยังไม่มีความพร้อมในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เห็นควรนำเสนอคณะกรรมการอ้อย (กอ.) พิจารณาหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนมาปรับปรุงจากกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย

“กรณีอ้อยกำหนดค่าความหวานที่ 10 ซีซีเอส อ้อยสดคุณภาพดี ก็จะได้ค่าอ้อยเพิ่ม อ้อยไฟไหม้ ก็จะถูกหักออกจากเงินค่าอ้อยขั้นต้นคันละ 20 บาท และจะถูกบันทึกไว้ จะเห็นว่าทั้งอ้อยและโรงงานจากนี้ก็จะมีมาตรฐานการผลิตที่ทุกฝ่ายต้องปฏิบัติ” แหล่งข่าว กล่าว